



# ชุมทางสาร Tungsong Municipality

เอกสารประชาสัมพันธ์ สำนักงานเทศบาลเมืองทุ่งสง

## โครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง

กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองทุ่งสง ร่วมกับ ชมรมอาสาสมัครสาธารณสุขในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง จัดทำโครงการรณรงค์และป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลเมืองทุ่งสง กิจกรรมอบรมวิชาการเชิงปฏิบัติการ และรณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ขึ้น เมื่อวันที่ ๘ - ๙ มีนาคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมเทศบาลเมืองทุ่งสง , ชุมชน , โรงเรียน , วัด ,สถานประกอบการ , โรงแรม ,อพาร์ทเมนท์ และแมนชั่น โดยมี นางเดือนจิต จงคง รองปลัดเทศบาล ,นางนงนภัส นำผล ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ,อาสาสมัครสาธารณสุขอำเภอทุ่งสง ,ประธานชุมชน และประชาชนในเขตเทศบาล ,ครูอนามัยโรงเรียนในสังกัดเทศบาลเมืองทุ่งสง เข้าร่วมโครงการกว่า ๒๐๐ คน

ในการดำเนินโครงการฯ เทศบาลเมืองทุ่งสง ได้รับเกียรติจาก นายสุธีระ ขนอม ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ ,นายดุสิต ดั่งฉัตร ตำแหน่ง หัวหน้า นคท.ที่๑๑.๒.๓ อ.ทุ่งสง และนางอารีย์ สุวรรณ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ ให้เกียรติเป็นวิทยากรอบรมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ในเรื่อง

### \*\*\*วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๕๙

-โรคที่เกิดจากยุงลาย ได้แก่ ไข้เลือดออก ชิคา และไข้ปวดข้อยุงลาย

-มาตรการพิฆาตยุงลาย ๓ เก็บ + ๕ ส ปลอดภัย ๓ โรค และหลักปฏิบัติเมื่อพบสารเคมีแบบละอองฝอย และหมอกควัน

-การบันทึกข้อมูลในแบบสำรวจลูกน้ำยุงลายและวิธีการคำนวณดัชนีความชุกลูกน้ำยุงลาย พร้อมฝึกปฏิบัติ

-กิจกรรมกลุ่มด้วยการค้นหาปัญหา อุปสรรคในการปฏิบัติงาน และแนวทางการแก้ไข พร้อมนำเสนอเป็นรายกลุ่ม

### \*\*\*วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๕๙

-ให้ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รณรงค์กำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย ตามสถานที่ต่าง ๆ ได้แก่ ชุมชน ,โรงเรียน ,วัด ,สถานประกอบการ ,โรงแรม ,อพาร์ทเมนท์ และแมนชั่น เช่น การปิดฝาโอ่งน้ำกินน้ำใช้ เพื่อป้องกันไม่ให้ยุงลายเข้าไปวางไข่ โดยเฉพาะจุดเสี่ยงที่สุดคือในห้องน้ำ โดยทั่วไปจะมีสภาพชื้น เย็น และมีมุมอับมืด จะเป็นที่ยุงลายวางไข่ได้

เทศบาลเมืองทุ่งสง ขอประชาสัมพันธ์มายังพี่น้อง ประชาชนรับทราบถึงโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อลดปริมาณยุงให้น้อยที่สุดก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝน ซึ่งเป็นฤดูกาลที่มีการระบาดของโรคไข้เลือดออกสูงที่สุด ในการกำจัดยุงลายต้องช่วยกันดูแล จึงต้องหมั่นดูว่ามีลูกน้ำยุงลายหรือไม่ หากพบว่ามีแม้แค่ตัวเดียว ก็ให้ตักทิ้งไป หรือใช้น้ำให้หมดไป และถ่ายน้ำทิ้ง จะเป็นวิธีกำจัดยุงลายที่ดีที่สุด การพ่นหมอกควันไม่สามารถป้องกันในระยะยาว เป็นเพียงการควบคุมชั่วคราวเพื่อฆ่ายุงลายตัวแก่ในบริเวณที่มีการระบาด เพื่อไม่ให้ยุงที่มีเชื้อไปกัดหรือวางไข่ต่อที่อื่นๆ ได้อีก

ภาพกิจกรรม







นายนิรุทธ์ พรหมวิเศษ  
ผู้เขียน  
๑๓ มีนาคม ๒๕๕๙